

ที่ ๑๖๖๖.๒๒/๑๕๕๐๖  
วันที่ ๑๖.๑๒.๒๕๖๐

๒๐๖๙๐  
๑๖.๑๒.๒๕๖๐



### ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๕๐

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๕๕๐๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๒๐๗.๓/ว๔๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการดังนี้

- สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๑)
- ตารางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ รมว.ทส. ในคราวประชุมดังกล่าว (เอกสาร ๒) โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
  - กำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
  - กรณีมีขั้นตอนการดำเนินงาน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า ๓ เดือน ให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Road map) โดยแสดงกิจกรรมย่อยในแต่ละนโยบาย กำหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ BP\_RFD@hotmail.com

เรียน. พอ.สสพ. ๓๑ <สุรพงษ์ สุวรรณ>  
- เห็นชอบตัวชี้วัดฯ, เป้าไม้เชิงรุก ทุกจังหวัด. ทสว  
และรายงานผล ทรดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
คืนสำนักฯ ทสว ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ติดต่อส่งข้อมูลมาที่ทาง e-mail:  
planforest1@hotmail.com. ทั้งนี้  
หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดได้ทาง พพพ.อีทีพ  
- เพื่อโปรดทราบทุกฝ่ายพิจารณา  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิรักษ์) (นางพิศมัย ทองสง่า)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓/๓๓ พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุรติ กาญจนกฤษ)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ทพ  
- ด่วนพิเศษ

(นายจงรัก ทองคำหอม)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) D.F. ๒๕๖๐

(นางพิศมัย ทองสง่า)

เอกสาร ๑

สรุปสาระสำคัญของมติการประชุมมอบนโยบาย  
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคาร ทส.

นโยบาย/เรื่อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. นโยบายของนายกรัฐมนตรี</p> <p>๑.๑ การนำศาสตร์พระราชา มาสู่การปฏิบัติ</p>	<p>ประเด็นที่เกี่ยวกับ</p> <p>- ให้นำคำสอนของพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงฯ เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ปณิธานในใจคน ปณิธานใจที่ไม่ต้องปลูก ปณิธาน ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เป็นต้น โดยจะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และต้องมีความสำนึกในการดำเนินงานด้วย</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	
<p>๑.๒ การปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>- ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี ทั้งที่มีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลา โดยเฉพาะกรณีที่กำหนดกรอบเวลาให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในระดับพื้นที่ต้องมีความเข้าใจนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รมว.ทส. ด้วย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	
<p>๑.๓ การลดการใช้กระดาษ</p>	<p>- ทุกกระทรวงต้องกำหนดเป้าหมายในการลดกระดาษ (Paperless) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ความจำเป็น โดยให้ ปทท.ทส. และหัวหน้าส่วนราชการจัดทำแนวทางในการลดปริมาณการใช้และงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษต่อปี</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	

นโยบาย/เรื่อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.๕ การทบทวนกฎหมาย</p>	<p>-ให้ ปกท.ทส. ทบทวนกฎหมายของ ทส. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี ที่มีการใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>สกม.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
<p>๑.๖ การบริหารราชการแนวใหม่</p>	<p>-ให้ทุกกระทรวงยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	
<p>๒. นโยบายของ รมว.ทส.</p> <p>๒.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>๑) นโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ</p>	<p>-การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ จะต้องทำความเข้าใจและนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ ๙ สถานต่อเพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา</p> <p>-ควรมีการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้ต่างๆ เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และคำสั่งคณะกรรมการสภาพเสถียรภาพที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นกาวตัวคราวในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหการบุกรุกพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <p>-ให้ ป.ม. จัดทำข้อมูลป่าไม้รายจังหวัด โดยแบ่งตามประเภทป่าไม้ เช่น ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น ระบุจำนวนคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และจัดทำแผนงานการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่สอดคล้องกับข้อมูลในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ อาจเพิ่มพื้นที่ป่าในเนื้อและชุมชนเพิ่มเติมได้</p>	<p>สสป. และทุกหน่วยงาน</p> <p>สกม. สปป.</p> <p>สสป. สจต. สจช. สปป.</p>	

นโยบาย/เรื่อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๒) ไม้ของกลาง</p> <p>๓) การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้</p> <p>๖) การปรับปรุงกรมป่าไม้</p>	<p>ประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นมิติด้านคนเป็นสำคัญผสมผสานกับนิติการพัฒนาระบบในด้านต่างๆ ด้วย</p> <p>-การสร้างหรือการดำเนินการด้านอื่นๆ ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ ในทุกพื้นที่</p> <p>-ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม้ของกลางที่ยึดคืนได้และปัญหาไม้ของกลางตามแนวชายแดนที่สูญหาย</p> <p>-ให้ทบวงกรมแปลงประเภทป่าและอำนาจในการอนุมัติ/อนุญาต การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>-ให้ ปกท.ทส. กำกับดูแลการปฏิรูป ปม. ในเรื่องดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การดำเนินงานของสำนักการอนุญาต</li> <li>๒) พิจารณายกเลิกตำแหน่งป่าไม้ที่ไม่จำเป็น</li> <li>๓) พัฒนาป่าไม้จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น โดยให้พิจารณาว่าสามารถอยู่ภายใต้ ทสจ. ได้หรือไม่</li> </ol>	<p>สผส.</p> <p>สสป.</p> <p>สพฟ.</p> <p>สกกย.</p> <p>สกกย. สพฟ. กพร.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
<p>๒.๓ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>-ให้ ปกท.ทส. ใช้ความสำคัญกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอเพื่อป้องกันกรณีผิดเบี่ยง เช่น การปรับปรุงประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP) ให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>

นโยบาย/เรื่อง	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
๒.๔. อำนาจ/เรื่อง	<p>ประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ให้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำหลักสูตรปวช.ไปแพร่ไปพิจารณาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน และให้มีการสอนอบรมเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของ ปม./อส./ทช. เพื่อให้สามารถตอบบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้ง ๓ กรมได้</p> <p>-ให้เน้นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์และกิจการที่แสดงให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าการนำเสนอกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ เช่น การมอบที่ดินทำกิน เป็นต้น รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานได้ออมนำ ศาสตราจารย์พระราชาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ระมัดระวังกลุ่มคนที่ประสงค์ จะบิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>-การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลในเรื่องกฎหมายที่ยังไม่มีผล บังคับใช้</p> <p>-ให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน</p> <p>-ให้ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขแห่งพระมหากษัตริย์ไทย โดยให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค</p>	<p>กพร.</p> <p>สบก. และทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สบก. และทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>

## ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ	เป้าหมาย	หน่วยงาน	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า
<p>-การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้ แสดงบนแผนที่</p>	<p>-มีข้อมูลป่าไม้และสถานการณ์รายจังหวัด โดยแบ่งตามประเภทป่าไม้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ป่าอนุรักษ์</li> <li>๒. ป่าชุมชน</li> <li>๓. ป่าในเมืองและพื้นที่สีเขียว</li> <li>๔. ป่าชายเลน</li> <li>๕. ป่าเศรษฐกิจ</li> </ol>	<p>สสป. สจช. สจต.</p>		
<p>-การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวในจังหวัด</p>	<p>-มีแผนแม่บทการเพิ่มพื้นที่และบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ป่าและการพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด (แผนแม่บทป่าไม้รายจังหวัด)</p>	<p>สสป. สจช.</p>		
<p>-การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้</p>	<p>-การพัฒนากระบวนการทบทวนประเภทป่าและอำนาจในการอนุมัติ/อนุญาต การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเภทป่า</p>	<p>สกญ.</p>		
<p>-การยกเลิกตามป่าไม้</p>	<p>-ยกเลิกตามป่าไม้ ชั้น ๒ ให้คงเหลือตามป่าไม้ ชั้น ๑ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ผ่านชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับศุลกากรและจังหวัด (ในอนาคต)</p>	<p>สปพ.</p>		

ประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ	เป้าหมาย	หน่วยงาน	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า
<p>-การส่งเสริมพื้นที่ป่าระหว่าง ปอ. และ อล.</p>	<p>ให้พื้นที่ป่าที่สมบูรณ์และพื้นที่ป่าที่ต่อเนื่องกัน ได้รับการกำกับดูแล และพื้นที่อยู่อาศัยมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สสป. สจช. สจช. สบก. กพร. สปพ.</p>		
<p>-ไม้ของกลาง</p>	<p>-กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม้ของกลางที่ยึดคืนได้และปัญหาไม้ของกลางตามแนวชายแดนที่สูญหาย</p>	<p>สปพ.</p>		
<p>-การส่งเสริมเรือนเพาะชำกล้าไม้ ตำบล-ชุมชน</p>	<p>-มีแผนและงบอุดหนุนให้เกิดการเพาะชำกล้าไม้ในตำบล-ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยร่วมกับ อปท.</p>	<p>สสป.</p>		
<p>-ป่าชุมชน (๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน/ ๑๙.๑ ล้านไร่)</p>	<p>-มีมาตรการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าเงินงาน -มีแผนที่แสดงพื้นที่ป่าชุมชน -มีแผนและงบอุดหนุน (เร่งรัดการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เป็นรายปี)</p>	<p>สจช.</p>		
<p>-ป่าเศรษฐกิจ</p>	<p>-จำแนกขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินชัดเจน -กฎหมายและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้ จากป่าปลูก</p>	<p>สสป.</p>		
<p>-การทำหน้าที่งานด้านป่าไม้ในระดับจังหวัดของกรมป่าไม้</p>	<p>-บทบาทบทบาทภารกิจของศูนย์ป่าไม้จังหวัด ให้ส่งเสริมการปฏิบัติของสำนักงานพื้นที่ (ที่ตั้งขึ้นเป็นกรภายในของ ปอ.)</p>	<p>กพร. สบก.</p>		
<p>-เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้</p>	<p>-กำหนดเป้าหมายบุคคลที่จะมาเป็นอาสาสมัคร (คือใคร) -กำหนดภารกิจให้อาสาสมัคร -การสร้างการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สปพ. สสป. สจช. และทุกหน่วยงาน</p>		



ส่วนที่ ๑๓

# บันทึกข้อความ

เลขที่ ๘๘๗ AA  
 วันที่ 22 พ.ย. 2560  
 13.36

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๕๕  
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๕/๕๐๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน  
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อธิบดีกรมทุกกรม ๖๖

ส่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประทีป) ๗๕๕๖  
 วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐  
 ที่ได้รับ.....

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ผู้อำนวยการสำนักและศูนย์ใน สป.ทส.  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด  
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖  
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
 วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา ๑๗.๓๘

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เลขที่ ๑๐๙๕๙  
 วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา.....

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ขอแจ้งให้หน่วยงานทราบและดำเนินการดังนี้

- สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนัยหนังสือ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนที่ ๑๓ ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/๒๑๓๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๑)
- ตารางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ รมว.ทส. ในคราวประชุมดังกล่าว (เอกสาร ๒) โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะหน่วยงานที่ระบุท้ายตาราง) ดำเนินการดังนี้
  - กำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
  - กรณีที่มีขั้นตอนการดำเนินงาน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า ๓ เดือน ให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Road map) โดยแสดงกิจกรรมย่อยในแต่ละนโยบาย กำหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ในการนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งรายละเอียดตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้ สป.ทส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมนำเสนอ รมว.ทส. ต่อไป

เรื่อง ทน.๐๗๓  
 เลขที่ ๒๒๑๑๑๑๑๑  
 (นางสาวณอม โอบัญฉิษฐ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
 ๒๒ พ.ย. ๕๐

สม.ร. สิวารณา  
 เกษมกร  
 วรจวบพล  
 เกษมด  
 ๒๕/๑๑/๖๐  
 (นายจรเรตต์ นิมิตะวงษ์)  
 รองอธิบดีกรมป่าไม้  
 ศึกษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

(นายวิจารณ์ สีมาธายา)  
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
 ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐  
 (นายสุรวิทย์ กาญจนกฤษ)





ความที่สุต

บันทึกข้อความ

รอง ปลัด.ทส. (นายสาธิตสุวิจิตรพงษ์ รมว.รรอธ) เลขที่ 7381 วันที่ 0 พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑.๒๐

Form with fields: เลขที่ (30400), วันที่ (๑๕.๑.๒๕๖๑), เวลา (14.๐๖)

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๕ ที่ ทส ๐๒๐๗.๗/ ๒๑๕๑๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 'งบฯ', 'งบฯ', 'งบฯ' with values like 60.56, 11 พ.ค. ๒๕๖๑, 09.23 ๖.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes 'เลขที่', 'วันที่', 'เวลา' with values like 9640, 10 พ.ค. ๒๕๖๑, 10.5๖๔.

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมหนังสือ ความที่สุต ที่ ทส ๐๒๐๗.๗/ ๖๓๘๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงและอธิบดีทุกท่านเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ในกรณีนี้ จึงเห็นควรนำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการเพิ่มเติม เพื่อจะได้แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญการประชุมฯ ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทราบและรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ ทส ๐1๐๐/ ๒15๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณา

Handwritten signatures and names: พลเอก (ตรศักดิ์ กาญจนรัตน์) รมว.ทส., (นายจิรวัฒน์ รัตติสุนทร) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, and other officials.

๑) เรือง ปลัด.ทส.

Handwritten notes: เพื่อโปรดทราบ... ได้สรุป... มอบหมาย... ๑๓.๑๖... ๑๓.๑๖... ๑๓.๑๖...

๒) เรือง คำพ รรมว.ทส.

Handwritten notes: เพื่อโปรดทราบ... มอบหมาย... ๑๓.๑๖... ๑๓.๑๖... ๑๓.๑๖...

Handwritten signature and name: (นางสาวสุวิจิตรพงษ์ รมว.รรอธ) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Handwritten signature and name: (นายจิรวัฒน์ ลิมาสาธา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม